

Cách nộp đơn xin khoản vay thiên tai của SBA

Release Date: Th7 22, 2024

Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp nhỏ (Small Business Administration hay SBA) Hoa Kỳ cung cấp các khoản vay thiên tai có lãi suất thấp cho người dân Texas.

Các khoản vay thiên tai của SBA là nguồn quỹ khếch phước thặng dư của liên bang dành cho chủ sở hữu nhà, người thuê nhà, doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận. Các khoản vay này giúp chi trả những tổn thất không được bảo hiểm hoặc các nguồn hỗ trợ khác bị thiếu hụt.

Các chủ sở hữu nhà có thể yêu cầu khoản vay thiên tai lên tới \$500,000 nếu sở hữu hoặc thay thế bất động sản bị hư hỏng hay phá hủy. SBA cũng có thể giúp chủ sở hữu nhà và người thuê nhà với khoản vay lên tới \$100,000 nếu sở hữu hoặc thay thế tài sản cá nhân bị hư hỏng hay phá hủy, bao gồm cả phương tiện cá nhân.

Các doanh nghiệp thuộc mô hình và các tổ chức phi lợi nhuận có thể vay tới \$2 triệu nếu sở hữu hoặc thay thế bất động sản, máy móc và thiết bị, hàng tồn kho và các tài sản kinh doanh khác bị hư hỏng hay phá hủy. SBA cũng có thể cho vay thêm vốn giúp trang trải chi phí cần thiết nhằm bảo vệ, ngăn ngừa hoặc giảm thiểu thiệt hại do thiên tai xảy ra trong tương lai.

Đối với các doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp tham gia nuôi trồng thủy sản và hộ gia đình các tổ chức phi lợi nhuận, SBA cung cấp các Khoản vay Thiên tai Khếch phước Thiệt hại Kinh tế để giúp đáp ứng nhu cầu vốn lưu động cần thiết sau thảm họa. Hỗ trợ khếch phước thiệt hại kinh tế dành cho các doanh nghiệp bất kỳ mức thiệt hại tài sản.

Lãi suất có thể thấp tới 4 phần trăm cho doanh nghiệp, 3.25 phần trăm cho các tổ chức phi lợi nhuận và 2.688 phần trăm cho chủ sở hữu nhà và người thuê nhà với thời hạn lên tới 30 năm. Số tiền và yêu cầu cho vay là do SBA quy định và dựa trên tình trạng tài chính của mỗi người nộp đơn. Nếu được chấp thuận thì quý vị không bắt buộc phải nhận khoản vay.



FEMA

Tiền lãi không bắt đầu tích lũy cho đến 12 tháng kể từ ngày gửi ngân hàng tiền của bạn vay thiên tai. Việc hoàn trả khoản vay thiên tai của SBA bắt đầu sau 12 tháng kể từ ngày gửi ngân hàng tiền.

Hạn chót nộp tiền xin vay là thi thoảng là ngày 15 tháng 8 năm 2024. Hạn chót nộp tiền xin trả khế cược thi thoảng là ngày 18 tháng 2 năm 2025.

Ngay khi ký có thể nộp tiền trực tuyến và nhận thêm thông tin về trả thiên tai tại trang [SBA.gov/disaster](https://www.sba.gov/disaster) hoặc bằng cách gọi số **800-659-2955**. Các địa điểm của SBA luôn sẵn sàng cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho những người nộp tiền xin khoản vay thiên tai tại các Trung tâm Phục hồi sau Thiên tai (Disaster Recovery Center) ở Texas. Các Trung tâm Phục hồi sau Thiên tai hiện đang hoạt động tại Trung tâm Kinh doanh Marilyn Davies thuộc thị trấn Houston ở Trung tâm Thành phố, Trung tâm Công nghệ Trini Mendenhall ở Houston, Cơ quan Phát triển Quận phía Đông Quận Montgomery ở New Caney, Phòng Thương mại địa phương cho Người da đen ở Killeen, TX và MarMo Plaza ở Galveston.

Quý vị có thể nộp tiền xin khoản vay thiên tai SBA cùng lúc quý vị nộp tiền cho FEMA không?



FEMA